

อัปเดตล่าสุด: 22 มิถุนายน 2564

## ภาคผนวกการประมวลผลข้อมูล

ภาคผนวกเรื่องการประมวลผลข้อมูล(the “DPA”) นี้เป็นภาคผนวกของข้อตกลงสิทธิการใช้งานของผู้ใช้ปลายทางของบริษัท Lincoln Electric (“EULA”) และมีผลบังคับใช้ระหว่างบริษัท Lincoln Electric (“ผู้ประมวลผลข้อมูล”) และผู้ใช้ที่ได้รับอนุญาตตาม EULA (“ผู้ควบคุมข้อมูล”), ((แต่ละ “ฝ่าย” และเรียกรวมกันว่า “คู่สัญญา”))

### ด้วยเหตุที่

EULA ควบคุมสิทธิ์สำหรับผู้ใช้ที่ได้รับอนุญาตในการใช้แอปพลิเคชันที่ได้รับอนุญาตและบริการออนไลน์อื่นๆ ที่ให้บริการโดยบริษัท Lincoln Electric ตามความเหมาะสม เพื่อวัตถุประสงค์ในการปฏิบัติตามภาระผูกพันภายใต้ EULA บริษัท Lincoln Electric จะทำหน้าที่เป็นผู้ประมวลผลข้อมูลในนามของผู้ใช้ที่ได้รับอนุญาต เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคล ทั้งสองฝ่ายได้ตกลงที่จะเพิ่มข้อมูลใน EULA เพื่อกำหนดข้อกำหนดและเงื่อนไขที่บังคับกับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลโดยผู้ประมวลผลข้อมูลในนามของผู้ควบคุมข้อมูล

### เป็นที่เห็นชอบว่า

#### 1. คำจำกัดความ

1.1 ใน DPA นี้ คำที่ใช้อักษรตัวพิมพ์ใหญ่จะมีความหมายดังต่อไปนี้ เว้นแต่จะมีการกำหนดไว้ใน EULA หรือกำหนดเป็นอย่างอื่นตามบริบท:

<b>“ผู้ควบคุมข้อมูล”</b>	หมายถึงผู้ที่กำหนดวัตถุประสงค์และวิธีการในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล
<b>“ผู้ประมวลผลข้อมูล”</b>	หมายถึงผู้ที่ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลในนามของผู้ควบคุมข้อมูล
<b>“เจ้าของข้อมูล”</b>	หมายถึงบุคคลที่ถูกระบุตัวตนหรือระบุตัวตนได้ซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลกำลังถูกประมวลผล
<b>“คำแนะนำ”</b>	หมายถึงคำแนะนำที่ผู้ควบคุมข้อมูลให้ไว้แก่ผู้ประมวลผลข้อมูลเพื่อประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลตามบทบัญญัติในการให้บริการตาม EULA
<b>“ข้อมูลส่วนบุคคล”</b>	หมายถึงข้อมูลใดๆ ที่เกี่ยวข้องบุคคลที่ระบุตัวตนหรือระบุตัวตนได้ บุคคลที่สามารถระบุตัวตนได้คือบุคคลที่สามารถระบุตัวตนได้โดยตรงหรือโดยอ้อม โดยเฉพาะอย่างยิ่งโดยการอ้างอิงถึงตัวระบุ เช่น ชื่อ หมายเลขประจำตัว ข้อมูลตำแหน่ง ตัวระบุออนไลน์ หรือปัจจัยหนึ่งหรือหลายปัจจัยที่เฉพาะเจาะจงกับอัตลักษณ์ทางร่างกาย สรีรวิทยา พันธุกรรม จิตใจ เศรษฐกิจ วัฒนธรรม หรือสังคมของเขาหรือเธอ
<b>“การละเมิดข้อมูลส่วนบุคคล”</b>	หมายถึง การละเมิดความปลอดภัยที่นำไปสู่การทำลายโดยไม่ตั้งใจหรือไม่ชอบด้วยกฎหมาย การสูญเสีย การเปลี่ยนแปลง การเปิดเผยโดยไม่ได้รับอนุญาต หรือการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลที่ส่ง จัดเก็บ หรือประมวลผล
<b>“การดำเนินการ”/“กำลังดำเนินการ” / “ดำเนินการแล้ว”</b>	หมายถึง การดำเนินการใด ๆ ที่ดำเนินการกับข้อมูลส่วนบุคคล เช่น การรวบรวม การบันทึก การจัดระเบียบ การจัดเก็บ การปรับหรือการเปลี่ยนแปลง การเรียก การปรึกษา การใช้ การเปิดเผย โดยการส่งผ่าน การเผยแพร่ การถ่ายโอน หรือการทำให้พร้อมใช้งาน การจัดตำแหน่งหรือการรวมกัน การจำกัด การลบ หรือการทำลาย
<b>“บริการประมวลผล”</b>	หมายถึงการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลโดยผู้ประมวลผลข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับ EULA
<b>“หมวดหมู่พิเศษของข้อมูลส่วนบุคคล”</b>	หมายถึง ข้อมูลส่วนบุคคลใด ๆ ที่เปิดเผยเชื้อชาติหรือชาติกำเนิด ความคิดเห็นทางการเมือง ความเชื่อทางศาสนาหรือปรัชญา หรือการเป็นสมาชิกในสหภาพการค้า สมาคมหรือมูลนิธิ ลักษณะที่ปรากฏ การลงโทษทางอาญาและมาตรการรักษาความปลอดภัย ข้อมูลทางการเงินและทรัพย์สิน ข้อมูลที่อยู่ หรือข้อมูลเครดิตและการประมวลผลของข้อมูลทางพันธุกรรม ข้อมูลไบโอเมตริกซ์เพื่อวัตถุประสงค์ในการระบุตัวบุคคลโดยเฉพาะ ข้อมูลเกี่ยวกับสุขภาพหรือข้อมูลเกี่ยวกับชีวิตทางเพศหรือรสนิยมทางเพศของบุคคลโดยธรรมชาติ หรือข้อมูลเกี่ยวกับผู้เยาว์อายุ 14 ปีหรือต่ำกว่า

**“ข้อสัญญามาตรฐาน”**

หมายถึงข้อสัญญามาตรฐานที่นำมาใช้โดยการตัดสินใจของคณะกรรมการสภาวิทยุยุโรป 2553/87 เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2553 เกี่ยวกับข้อสัญญามาตรฐานสำหรับการถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคลไปยังผู้ประมวลผลที่เกิดขึ้นในประเทศที่สามหรือชุดคำสั่งมาตรฐานทดแทนอื่นๆ ที่เห็นชอบโดยคู่สัญญา ในกรณีที่ผู้ควบคุมข้อมูลจัดตั้งขึ้นในเขตอำนาจศาลนอกสหภาพยุโรป การอ้างอิงถึงประเทศสมาชิกในบทบัญญัติที่สำคัญของข้อสัญญามาตรฐานจะถูกตีความว่าเป็นการอ้างอิงไปยังเขตอำนาจศาลที่ผู้ควบคุมข้อมูลตั้งอยู่

**“ผู้ประมวลผลช่วง”**

หมายถึงผู้ประมวลผลที่มีส่วนร่วมโดยผู้ประมวลผลข้อมูล (หรือโดยผู้ประมวลผลข้อมูลช่วงอื่นของผู้ประมวลผลข้อมูล) ในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลในนามของผู้ควบคุมข้อมูลตามคำแนะนำและข้อกำหนดของสัญญาช่วงที่เป็นลายลักษณ์อักษร

1.2 คำอธิบายภาพและหัวข้อของข้อที่ใช้มีขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ในการอ้างอิงและอำนวยความสะดวกเท่านั้น ไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งของ DPA นี้ และจะไม่นำมาใช้ในการตีความ DPA นี้

**2. ขอบเขตและการใช้งาน DPA นี้**

2.1 DPA นี้จะเป็นเพียงส่วนเสริมของบทบัญญัติของ EULA ที่เกี่ยวข้องกับบริการประมวลผลที่ผู้ประมวลผลข้อมูลจัดทำให้กับผู้ควบคุมข้อมูลตาม EULA เท่านั้น

**3. การประมวลผลข้อมูล**

3.1 ผู้ประมวลผลข้อมูลตกลงที่จะประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลตามข้อกำหนดและเงื่อนไขที่กำหนดไว้ใน DPA นี้ และโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ประมวลผลข้อมูลรับรองที่จะ:

3.1.1 ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลเฉพาะในนามของผู้ควบคุมข้อมูลและปฏิบัติตามคำแนะนำของผู้ควบคุมข้อมูล ตลอดเวลาตามที่กำหนดไว้ใน DPA นี้ และกฎหมายคุ้มครองข้อมูลที่เกี่ยวข้องทั้งหมด

3.1.2 ทำให้แน่ใจว่าบุคลากรที่ได้รับมอบหมายให้บริการประมวลผลได้มุ่งมั่นที่จะรักษาความลับหรืออยู่ภายใต้การผูกพันตามกฎหมายที่เหมาะสมในการรักษาความลับ

3.1.3 ใช้มาตรการทางเทคนิค ทางกายภาพ และทางการจัดการเพื่อทำให้มีความปลอดภัยและมีการรักษาความลับของข้อมูลส่วนบุคคล และปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลที่ประมวลผลในนามของผู้ควบคุมข้อมูลอย่างเหมาะสมจากการใช้ในทางที่ผิดและการสูญหาย ตามที่ระบุในตารางที่ 2 ของ DPA นี้

3.1.4 แจ้งให้ผู้ควบคุมข้อมูลทราบโดยทันทีเกี่ยวกับ: (ก) คำขอที่มีผลผูกพันทางกฎหมายสำหรับการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลโดยหน่วยงานของรัฐ เว้นแต่จะห้ามไว้เป็นอย่างอื่น เช่น การห้ามภายใต้กฎหมายอาญาเพื่อรักษาความลับของการบังคับใช้กฎหมายหรือการสอบสวนข่าวกรอง (ข) การละเมิดข้อมูลส่วนบุคคลใดๆ ที่ส่งผลกระทบต่อข้อมูลส่วนบุคคลที่ประมวลผลในนามของผู้ควบคุมข้อมูล (ค) คำขอใดๆ ที่ได้รับโดยตรงจากเจ้าของข้อมูล (รวมถึงสิทธิในการเข้าถึง การแก้ไข การลบ การคัดค้าน การจำกัด การถ่ายโอนข้อมูล และสิทธิในการไม่อยู่ภายใต้การตัดสินใจตามการประมวลผลอัตโนมัติเพียงอย่างเดียว รวมถึงการจัดทำโปรไฟล์) ผู้ประมวลผลข้อมูล (1) จะไม่ตอบกลับคำขอนั้นโดยตรง ยกเว้นเพื่อแจ้งให้เจ้าของข้อมูลทราบว่ากำลังดำเนินการในนามของผู้ควบคุมข้อมูล และเพื่อให้เจ้าของข้อมูลมีข้อมูลติดต่อของผู้ควบคุมข้อมูล และ (2) โดยคำนึงถึงธรรมชาติของการประมวลผล จะช่วยผู้ควบคุมข้อมูลด้วยมาตรการทางเทคนิค ทางกายภาพและทางการจัดการที่เหมาะสม ครอบคลุมที่เป็นไปได้ เพื่อให้เป็นไปตามภาระผูกพันของผู้ควบคุมข้อมูลในการตอบสนองต่อคำขอสำหรับการใช้สิทธิของเจ้าของข้อมูล

3.1.5 ให้ความร่วมมือที่เหมาะสมในเชิงพาณิชย์แก่ผู้ควบคุมข้อมูล เพื่อช่วยให้ผู้ควบคุมข้อมูลปฏิบัติตามภาระผูกพันทางกฎหมายของตนเองที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคล เช่น การแจ้งการละเมิดข้อมูลส่วนบุคคลไปยังหน่วยงานกำกับดูแลที่มีอำนาจ การสื่อสารเกี่ยวกับการละเมิดข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวไปยังข้อมูล บุคคลที่ได้รับผลกระทบและการดำเนินการตามการประเมินผลกระทบด้านการปกป้องข้อมูลและการรักษาหรือล่วงหน้ากับหน่วยงานกำกับดูแล โดยคำนึงถึงลักษณะของการประมวลผลและข้อมูลที่มีให้กับผู้ประมวลผลข้อมูล

3.1.6 ทำให้ผู้ควบคุมข้อมูลมีข้อมูลทั้งหมดที่จำเป็นในการพิสูจน์การปฏิบัติตามภาระหน้าที่ที่กำหนดไว้ใน DPA นี้ และอนุญาตและสนับสนุนการตรวจสอบ รวมถึงการตรวจสอบอย่างละเอียดที่ดำเนินการโดยผู้ควบคุมข้อมูลหรือผู้ตรวจสอบรายอื่นที่ได้รับคำสั่งจากผู้ควบคุมข้อมูลตามที่กำหนดไว้ในข้อ 6; และ,

3.1.7 รับรองว่าบริการการประมวลผลใดๆ ที่ดำเนินการโดยผู้ประมวลผลจะดำเนินการตามข้อ 7

3.2 ในส่วนที่เกี่ยวกับบริการการประมวลผล ผู้ควบคุมข้อมูลจะต้องรับผิดชอบในการปฏิบัติตามข้อกำหนดทั้งหมดที่บังคับใช้ภายใต้กฎหมายที่บังคับใช้เกี่ยวกับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลและคำแนะนำที่ส่งไปยังผู้ประมวลผลข้อมูล โดยเฉพาะอย่างยิ่ง แต่ไม่มีอคติต่อลักษณะทั่วไปของสิ่งที่กล่าวมาข้างต้น ผู้ควบคุมข้อมูลรับทราบและตกลงว่าจะรับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวสำหรับสิ่งต่อไปนี้: (1) ความถูกต้อง คุณภาพ และความถูกต้องตามกฎหมายของข้อมูลส่วนบุคคล; (2) ปฏิบัติตามข้อกำหนดด้านความปลอดภัยและความถูกต้องตามกฎหมายที่จำเป็นทั้งหมดภายใต้กฎหมายที่ใช้บังคับสำหรับการรวบรวมและการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล รวมถึงการได้รับความยินยอมและการอนุญาตที่จำเป็นจากเจ้าของข้อมูลหรืออย่างอื่น (3) สร้างความมั่นใจว่าผู้ควบคุมข้อมูลมีสิทธิในการถ่ายโอนหรือให้การเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลต่อผู้ประมวลผลข้อมูลและผู้ควบคุมข้อมูลได้ให้การแจ้งเตือนที่จำเป็นและได้รับความยินยอมและ / หรือการอนุญาตใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการถ่ายโอนนั้นหรือ การเข้าถึงและโดยทั่วไปสำหรับการประมวลผลตามข้อกำหนดของ EULA (รวมถึง DPA นี้) และ (4) ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคำแนะนำนั้นสอดคล้องกับกฎหมายที่บังคับใช้ เมื่อมีการร้องขอจากผู้ประมวลผลข้อมูล ผู้ควบคุมข้อมูลจะต้องจัดเตรียมหลักฐานเป็นลายลักษณ์อักษรแก่ผู้ประมวลผลข้อมูลภายในสาม (3) วันทำการของการแจ้งเตือน การยินยอม และการอนุญาตดังกล่าว ผู้ควบคุมข้อมูลจะไม่ป้อนข้อมูลในบริการประมวลผลหรือจัดหาข้อมูลส่วนบุคคลประเภทพิเศษใดๆ ให้กับผู้ประมวลผลข้อมูลเว้นแต่จะตกลงเป็นอย่างอื่นเป็นลายลักษณ์อักษรโดยผู้ควบคุมข้อมูล ผู้ควบคุมข้อมูลจะแจ้งให้ผู้ประมวลผลข้อมูลทราบทันทีและโดยไม่ชักช้า หากผู้ควบคุมข้อมูลไม่สามารถปฏิบัติตามความรับผิดชอบที่กำหนดไว้ใน DPA นี้ ผู้ใช้ที่ได้รับอนุญาตมีหน้าที่รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวในการตรวจสอบบริการประมวลผล ซึ่งรวมถึงเอกสารและคุณลักษณะด้านความปลอดภัยที่มีอยู่ เพื่อพิจารณาว่าเป็นไปตามข้อกำหนดความต้องการทางธุรกิจ และภาระผูกพันทางกฎหมายของผู้ใช้ที่ได้รับอนุญาตหรือไม่

3.3 ผู้ควบคุมข้อมูลอนุญาตให้ผู้ประมวลผลข้อมูลปกปิดข้อมูลส่วนบุคคลที่ประมวลผลตาม EULA เพื่อรับข้อมูลการวิเคราะห์ที่เกี่ยวข้องกับการใช้แอปพลิเคชันที่ได้รับอนุญาตและผลิตภัณฑ์และอุปกรณ์ของ Lincoln การใช้ข้อมูลสถิติที่เกิดขึ้นเพิ่มเติมโดยผู้ประมวลผลข้อมูลจะไม่อยู่ภายใต้การอนุญาตล่วงหน้าจากผู้ควบคุมข้อมูล

**4. การถ่ายโอนข้อมูลระหว่างประเทศ**

4.1 ผู้ควบคุมข้อมูลรับทราบและตกลงว่าสำหรับการให้บริการการประมวลผลภายใต้ EULA ผู้ประมวลผลข้อมูลอาจถ่ายโอนและเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลในสหรัฐอเมริกาและประเทศอื่นๆ ที่ผู้ประมวลผลข้อมูลตั้งอยู่เพื่อวัตถุประสงค์ การให้บริการประมวลผล ดังนั้น ในระหว่างการให้บริการประมวลผล อาจจำเป็นต้องถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคลไปยังผู้ประมวลผลข้อมูลที่ตั้งอยู่นอกประเทศที่ผู้ควบคุมข้อมูลตั้งอยู่ หากผู้ควบคุมข้อมูลตั้งอยู่ในเขตเศรษฐกิจยุโรปหรือในสวิตเซอร์แลนด์ คู่สัญญารับรองว่าจะใช้บทบัญญัติของข้อสัญญามาตรฐานสำหรับการถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคลโดยผู้ควบคุมข้อมูล (ทำหน้าที่เป็นผู้ส่งออกข้อมูลตามข้อสัญญามาตรฐาน) ไปยังผู้ประมวลผลข้อมูล (ทำหน้าที่เป็นผู้นำเข้าข้อมูลตามข้อสัญญามาตรฐาน)

4.2 หากผู้ควบคุมข้อมูลตั้งอยู่นอกเขตเศรษฐกิจยุโรปและสวิตเซอร์แลนด์ คู่สัญญาจะดำเนินการตามบทบัญญัติของข้อสัญญามาตรฐานสำหรับการถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคลโดยผู้ควบคุมข้อมูล (ทำหน้าที่เป็นผู้ส่งออกข้อมูลตามข้อสัญญามาตรฐาน) ไปยังผู้ประมวลผลข้อมูล (ทำหน้าที่เป็นผู้นำเข้าข้อมูลตามข้อสัญญามาตรฐาน) โดยมีเงื่อนไขว่าข้อสัญญามาตรฐานนั้นถูกต้องตามกฎหมายและเพียงพอที่จะเป็นไปตามข้อกำหนดของระเบียบข้อบังคับด้านการคุ้มครองข้อมูลที่เกี่ยวข้องสำหรับการถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคลโดยผู้ควบคุมข้อมูลไปยังผู้ประมวลผลข้อมูลตาม EULA

4.3 หากคู่สัญญาใช้ข้อสัญญามาตรฐานตามข้อ 4.1 หรือ 4.2 ของ DPA นี้:

4.3.1 จะใช้ภาคผนวก 1 ของข้อสัญญามาตรฐานบนพื้นฐานต่อไปนี้: (ก) ผู้ส่งออกข้อมูล: ผู้ควบคุมข้อมูล (ข) ผู้นำเข้าข้อมูล: ผู้ประมวลผลข้อมูล (ค) เจ้าของข้อมูล: บุคลากรของผู้ควบคุมข้อมูล (ผู้ใช้ที่ได้รับอนุญาต), (ง) หมวดหมู่ของข้อมูล: ข้อมูลเกี่ยวกับการใช้ผลิตภัณฑ์และอุปกรณ์ที่เป็นเจ้าของ ได้รับอนุญาต หรือจัดการโดยผู้ประมวลผลข้อมูลตามที่ตรวจสอบโดยแอปพลิเคชันที่ได้รับอนุญาตตาม EULA รวมถึงข้อมูลการลงทะเบียน (เช่น ชื่อผู้ใช้และรหัสผ่าน), (จ) หมวดหมู่พิเศษของข้อมูลส่วนบุคคล: ไม่มี และ (ฉ) การดำเนินการประมวลผล: การรวบรวม คัดลอก โอน จัดเก็บ ดัดแปลง ลบ และการดำเนินการอื่นๆ ที่จำเป็นสำหรับบริการการประมวลผลตาม EULA

4.3.2 คำอธิบายของมาตรการรักษาความปลอดภัยทางเทคนิค ทางกายภาพ และทางการจัดการที่ดำเนินการโดยผู้ประมวลผลข้อมูลซึ่งทำหน้าที่เป็นผู้นำเข้าข้อมูลตามวัตถุประสงค์ของภาคผนวก 2 ของข้อสัญญามาตรฐานจะเป็นไปตามที่กำหนดไว้ในตารางที่ 2 ของ DPA นี้

4.4 หากข้อสัญญามาตรฐานมีผลบังคับใช้ระหว่างคู่สัญญาตามข้อ 4.1 หรือ 4.2 บทบัญญัติของคู่สัญญาจะถือว่ารวมเข้าไว้ด้วยกันโดยการอ้างอิงใน DPA นี้ เว้นแต่คู่สัญญาจะปฏิบัติตามข้อสัญญามาตรฐานเป็นเอกสารเดี่ยวตามข้อ 4.5

4.5 ในขอบเขตที่กำหนดโดยข้อบังคับการปกป้องข้อมูลที่บังคับใช้ คู่สัญญาจะต้องทำข้อตกลงมาตรฐานและปฏิบัติตามข้อสัญญา มาตรฐานเป็นเอกสารแยกต่างหาก

## 5. การสิ้นสุด

5.1 DPA นี้จะมีผลบังคับใช้ในวันที่ EULA มีผลบังคับใช้

5.2 DPA นี้จะยุติโดยอัตโนมัติหลังจากสิ้นสุดหรือหมดอายุของ (ก) EULA หรือ (ข) ของภาระหน้าที่ของผู้ประมวลผลข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับบริการประมวลผล และการสิ้นสุดดังกล่าวไม่จำเป็นต้องมีคำสั่งศาลหรือการดำเนินการของศาลหรือการดำเนินการอื่นใดของผู้ประมวลผลข้อมูล ผู้ควบคุมข้อมูล หรือบุคคลอื่นใดเพื่อให้มีผลบังคับ เมื่อมีการสิ้นสุด DPA นี้ ผู้ประมวลผลข้อมูล จะต้องส่งคืนหรือลบข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ควบคุมข้อมูลทั้งหมดที่อยู่ในความครอบครองหรืออยู่ภายใต้การควบคุมตามคำขอของผู้ควบคุมข้อมูลให้แก่ผู้ควบคุมข้อมูล ตามคำขอของผู้ควบคุมข้อมูล ผู้ประมวลผลข้อมูลจะต้องยืนยันการปฏิบัติตามภาระผูกพันดังกล่าวเป็นลายลักษณ์อักษรและลบสำเนาที่มีอยู่ทั้งหมด เว้นแต่กฎหมายที่ใช้บังคับกำหนดให้มีการจัดเก็บหรืออนุญาตให้มีการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล

5.3 ผู้ควบคุมข้อมูลมีสิทธิที่จะยุติ DPA นี้โดยการแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรไปยังผู้ประมวลผลข้อมูล หากผู้ประมวลผลข้อมูลมีการละเมิด DPA นี้อย่างต่อเนื่องหรือที่สำคัญ ซึ่งในกรณีของการละเมิดที่สามารถแก้ไขได้ ไม่ได้รับการแก้ไขภายในสามสิบ (30) วันทำการนับจากวันที่ผู้ประมวลผลข้อมูลได้รับหนังสือแจ้งจากผู้ควบคุมข้อมูลที่ระบุการละเมิดและกำหนดให้มีการแก้ไข

5.4 ผู้ประมวลผลข้อมูลมีสิทธิที่จะยุติ DPA นี้โดยการแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรไปยังผู้ควบคุมข้อมูล หากผู้ควบคุมข้อมูลมีการละเมิด DPA นี้อย่างต่อเนื่องหรือที่สำคัญ ซึ่งในกรณีของการละเมิดที่สามารถแก้ไขได้ ไม่ได้รับการแก้ไขภายใน สามสิบ (30) วันทำการนับจากวันที่ผู้ควบคุมข้อมูลได้รับหนังสือแจ้งจากผู้ประมวลผลข้อมูลที่ระบุการละเมิดและกำหนดให้มีการแก้ไข

## 6. การตรวจสอบและการขอข้อมูล

6.1. ผู้ควบคุมข้อมูลอาจตรวจสอบผู้ประมวลผลข้อมูลเป็นการส่วนตัว หรือแต่งตั้งผู้ตรวจสอบบุคคลที่สามซึ่งอยู่ภายใต้ภาระผูกพันในการรักษาความลับเพื่อดำเนินการตรวจสอบดังกล่าวในระหว่างเวลาทำการ ปกติ โดยไม่รบกวนการดำเนินธุรกิจของผู้ประมวลผลข้อมูลโดยไม่มีเหตุผล ซึ่งจำกัดการตรวจสอบหนึ่ง (1) ครั้งต่อปีและผู้ควบคุมข้อมูลต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าสามสิบ (30) วัน ยกเว้นในกรณีของการตรวจสอบที่ร้องขอโดยหน่วยงานกำกับดูแล

6.2. ผู้ประมวลผลข้อมูลจะต้องให้ความร่วมมือในกรณีของการตรวจสอบภายใต้ข้อ 6 นี้ และให้ข้อมูลทั้งหมดที่จำเป็นต่อการดำเนินการตรวจสอบดังกล่าวแก่ผู้ควบคุมข้อมูล ผู้ควบคุมข้อมูลจะรับผิดชอบค่าดำเนินการและค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากแต่ละฝ่ายที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบภายใต้ข้อ 6 นี้

## 7. การแต่งตั้งผู้ประมวลผลช่วง

7.1 ผู้ควบคุมข้อมูลอนุญาตให้ผู้ประมวลผลข้อมูลใช้บริการของผู้ประมวลผลข้อมูลช่วงที่ระบุไว้ในหน้าเว็บที่สามารถเข้าถึงได้ที่ [ <https://www.lincolnelectric.com/en/Legal-Information/Subprocessors>] เฉพาะตามที่จำเป็นสำหรับประสิทธิภาพของบริการในการเชื่อมต่อ กับ EULA

7.2 ผู้ควบคุมข้อมูลอนุญาตให้ผู้ประมวลผลข้อมูลใช้บริการของผู้ประมวลผลข้อมูลช่วงรายใหม่ โดยผู้ประมวลผลข้อมูลต้องแจ้งผู้ควบคุมข้อมูลทราบล่วงหน้าสิบห้า (15) วันก่อนการเปลี่ยนแปลงผู้ประมวลผลข้อมูลช่วง หากผู้ควบคุมข้อมูลไม่เห็นด้วยกับการเปลี่ยนแปลงของผู้ประมวลผลช่วงที่ได้รับแจ้ง ผู้ควบคุมข้อมูลอาจยุติ DPA นี้เป็นลายลักษณ์อักษรได้ตลอดระยะเวลาที่แจ้งให้ทราบ หากผู้ควบคุมข้อมูลไม่ยุติภายในระยะเวลาที่แจ้งให้ทราบ ด้วยเหตุนี้จะทำให้ได้รับความยินยอมจากผู้ควบคุมข้อมูลอย่างเป็นทางการต่อการเปลี่ยนแปลงที่ได้รับแจ้งจากผู้ประมวลผลข้อมูลช่วง

7.3 ในกรณีใด ๆ ที่ผู้ประมวลผลข้อมูลใช้บริการของผู้ประมวลผลข้อมูลช่วง โดยตามสัญญาผู้ประมวลผลข้อมูลช่วงจะต้องปฏิบัติตามภาระผูกพันเดียวกันกับผู้ประมวลผลข้อมูลผูกพันในแง่ของการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลภายใต้ DPA นี้

## 8. บทบัญญัติปิดเตล็ด

8.1 การแก้ไขหรือเพิ่มเติม DPA นี้ต้องทำเป็นลายลักษณ์อักษรเพื่อให้มีผลบังคับใช้ โดยไม่คำนึงถึงสิ่งที่กล่าวมาข้างต้น ผู้ประมวลผลข้อมูลอาจแก้ไขมาตรการทางเทคนิค ทางกายภาพ และทางการจัดการตามที่กำหนดไว้ในตารางที่ 2 ได้ตลอดเวลา โดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้ควบคุมข้อมูลทราบ โดยที่การแก้ไขดังกล่าวจะไม่ส่งผลกระทบต่อการรักษาความปลอดภัย การรักษาความลับ หรือความสมบูรณ์ของข้อมูลส่วนบุคคล

- 8.2. การอ้างอิงใน DPA นี้ถึง "การเขียน" หรือ "เป็นลายลักษณ์อักษร" รวมถึงการสื่อสารทางอีเมลและจดหมายที่มีการรับรอง
- 8.3. หากบทบัญญัติใด ๆ ของ DPA นี้ไม่ถูกต้องหรือกลายเป็นโมฆะ จะไม่กระทบต่อความถูกต้องของข้อกำหนดที่เหลือ ในกรณีที่บทบัญญัติใด ๆ ของ DPA นี้เป็นโมฆะ ทุกฝ่ายจะต้องพยายามโดยสุจริตใจในการแทนที่บทบัญญัติที่เป็นโมฆะโดยบทบัญญัติอื่นที่มีผลบังคับ มีผลใช้บังคับ และถูกกฎหมาย โดยมีผลกระทบทางกฎหมายในขอบเขตสูงสุดที่เป็นไปได้ เท่ากับหรือเทียบเท่ากับบทบัญญัติเดิม
- 8.4. DPA นี้อยู่ภายใต้กฎหมายที่ใช้บังคับเดียวกันกับ EULA

## ตารางที่ 1 - ข้อกำหนดเฉพาะของเขตอำนาจศาล

เมื่อผู้ควบคุมข้อมูลได้รับการจัดตั้งขึ้นในเขตอำนาจศาลแห่งใดแห่งหนึ่งที่ระบุไว้ในตารางที่ 1 นี้ ข้อกำหนดต่อไปนี้จะมียกเว้นบังคับใช้กับ DPA และข้อกำหนดดังกล่าวจะใช้แทนและควบคุมในกรณีที่มีข้อขัดแย้งกับบทบัญญัติอื่น ๆ ของ DPA ข้อกำหนดทั้งหมดใน EULA ที่ไม่ได้แก้ไขโดยเฉพาะโดยข้อกำหนดเฉพาะของเขตอำนาจศาลที่บังคับใช้ในตารางนี้ยังคงไม่เปลี่ยนแปลงและมีผลบังคับใช้อย่างสมบูรณ์

### **บราซิล:**

คู่สัญญาได้รับทราบและเห็นชอบว่าการเปลี่ยนแปลง DPA ต่อไปนี้จะมีผลบังคับใช้:

- a) ข้อความ "หมวดหมู่พิเศษของข้อมูลส่วนบุคคล" ทั้งหมดใน DPA จะถูกแทนที่ด้วย "ข้อมูลส่วนบุคคลที่อ่อนไหว"

### **เม็กซิโก:**

คู่สัญญาได้รับทราบและตกลงว่าการเปลี่ยนแปลง DPA ต่อไปนี้จะมีผลบังคับใช้:

- a) ข้อความ "ข้อมูลส่วนบุคคลประเภทพิเศษ" ทั้งหมดใน DPA จะถูกแทนที่ด้วย "ข้อมูลส่วนบุคคลที่อ่อนไหว"
- b) สำหรับการใช้งานของข้อสัญญามาตรฐาน การอ้างอิงถึง "การถ่ายโอน" ของข้อมูลส่วนบุคคลทั้งหมดจะถูกตีความว่าเป็นการส่งต่อข้อมูลส่วนบุคคลตามกฎหมายของรัฐบาลกลางเม็กซิโกว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่จัดขึ้นโดยเอกชน ("*Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares*")

### **รัสเซีย:**

นอกเหนือจากบทบัญญัติของ DPA แล้ว คู่สัญญาจะดำเนินการดังต่อไปนี้:

- a) ผู้ประมวลผลข้อมูลขอยืนยันว่าทราบโดยสมบูรณ์ว่าวัตถุประสงค์ของกิจกรรมการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลตาม DPA เป็นเพียงเพื่อให้บริการประมวลผลเท่านั้นและจะประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลเฉพาะเพื่อวัตถุประสงค์ในการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลและผู้ควบคุมข้อมูลต้องการเช่นนั้นจากผู้ประมวลผลข้อมูล นอกจากนี้ ผู้ประมวลผลข้อมูลจะต้องยืนยันเป็นลายลักษณ์อักษรโดยทันทีว่าได้ปฏิบัติตามกฎนี้ตามคำขอจากผู้ควบคุมข้อมูล
- b) ก่อนที่จะเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่มาจากชาวรัสเซียให้กับผู้ประมวลผลข้อมูล ผู้ควบคุมข้อมูลจะต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่าข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวทั้งหมดได้รับการบันทึก จัดระบบ รวบรวม จัดเก็บ ทำให้ชัดเจน (อัปเดต เปลี่ยนแปลง) และดึงข้อมูลโดยใช้ฐานข้อมูลที่ตั้งอยู่ในอาณาเขตของสหพันธรัฐรัสเซียเมื่อข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวถูกรวบรวมในลักษณะใดๆ รวมถึงทางอินเทอร์เน็ต
- c) หากผู้ควบคุมข้อมูลตรวจพบการประมวลผลที่ผิดกฎหมายหรือความไม่ถูกต้องของข้อมูลส่วนบุคคล ผู้ควบคุมข้อมูลจะสั่งให้ผู้ประมวลผลข้อมูลบล็อกข้อมูลส่วนบุคคลนี้ทันทีและเริ่มการตรวจสอบ ข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้รับผลกระทบจะถูกบล็อกตลอดระยะเวลาการตรวจสอบ หากการตรวจสอบยืนยันความไม่ถูกต้องของข้อมูลส่วนบุคคล ผู้ควบคุมข้อมูลจะต้องร้องขอเจ้าของข้อมูลที่เกี่ยวข้อง (ตัวแทนของเขา/เธอ) หรือหน่วยงานคุ้มครองข้อมูล (ถ้ามี) สำหรับการแก้ไขและส่งต่อไปยังผู้ประมวลผลข้อมูล ข้อมูลส่วนบุคคลที่ไม่ถูกต้องจะได้รับการแก้ไขโดยเร็ว และภายในเจ็ด (7) วันทำการอย่างช้าที่สุด นับจากวันที่การแก้ไขถูกส่งไปยังผู้ประมวลผลข้อมูล ข้อมูลส่วนบุคคลจะถูกปลดบล็อกทันทีที่มีการแก้ไข
- d) หากตรวจพบว่าข้อมูลส่วนบุคคลได้รับการประมวลผลอย่างผิดกฎหมาย ผู้ควบคุมข้อมูลจะสั่งให้ผู้ประมวลผลข้อมูลหยุดการประมวลผลที่ผิดกฎหมายดังกล่าวภายในสาม (3) วันทำการนับจากวันที่ตรวจพบ หากดูเหมือนว่าเป็นไปไม่ได้ที่จะขจัดการละเมิดและรับรองความถูกต้องตามกฎหมายของการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล ผู้ควบคุมข้อมูลจะสั่งให้ผู้ประมวลผลข้อมูลทำลายข้อมูลส่วนบุคคลที่ประมวลผลอย่างผิดกฎหมายภายในสิบ (10) วันทำการนับจากวันที่ตรวจพบ ผู้ควบคุมข้อมูลมีหน้าที่ต้องแจ้งเจ้าของข้อมูลที่เกี่ยวข้อง (ตัวแทนของเขา/เธอ) และหน่วยงานคุ้มครองข้อมูลเกี่ยวกับการขจัดการละเมิดตามกฎหมายกำหนด
- e) หากเจ้าของข้อมูลเพิกถอนความยินยอมของเขาหรือเธอในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล ผู้ควบคุมข้อมูลจะต้องแจ้งผู้ประมวลผลข้อมูลทันที และผู้ประมวลผลข้อมูลจะหยุดการประมวลผลและทำลายข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูลนี้ภายในสามสิบ (30) วันนับจากวันที่ผู้ควบคุมข้อมูลได้รับแจ้งการยกเลิก
- f) หากไม่สามารถปฏิบัติตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ในข้อย่อย ง) และ จ) ที่นี้ข้างต้น ผู้ประมวลผลข้อมูลจะบล็อกข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวข้องตามคำขอของผู้ควบคุมข้อมูลเป็นเวลาสูงสุดหก (6) เดือนและทำลายข้อมูลส่วนบุคคลนี้ภายในช่วงเวลาเดียวกัน เว้นแต่กฎหมายที่บังคับใช้จะกำหนดเป็นอย่างอื่น

### **แอฟริกาใต้:**

คู่สัญญาได้รับทราบและตกลงว่าการเปลี่ยนแปลง DPA ต่อไปนี้จะมีผลบังคับใช้ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับคำจำกัดความที่ให้ไว้ในข้อ 1 ของ DPA:

- a) "เจ้าของข้อมูล" หมายถึงบุคคลที่ข้อมูลส่วนบุคคลกำลังได้รับการประมวลผล
- b) "ข้อมูลส่วนบุคคล" หมายถึงข้อมูลส่วนบุคคลตามที่กำหนดไว้ใน POPIA รวมถึงข้อมูลใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลที่ระบุหรือระบุตัวตนได้

- c) “POPIA” หมายถึงพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของแอฟริกาใต้ 4 ปี 2013 และข้อบังคับที่มีผลผูกพัน คำแนะนำอย่างเป็นทางการ คำตัดสิน คำสั่ง หรือแนวทางปฏิบัติที่เผยแพร่ภายใต้ POPIA

**สหรัฐอเมริกา:**

นอกเหนือจากบทบัญญัติของ DPA แล้ว คู่สัญญาจะดำเนินการดังต่อไปนี้:

- ก) คู่สัญญาแต่ละฝ่ายรับทราบและตกลงว่าการรวบรวมและการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่ส่งไปยังบริการประมวลผล (1) ไม่ถือเป็นและไม่ใช่เจตนาของฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งสำหรับกิจกรรมดังกล่าวเพื่อขายข้อมูลส่วนบุคคล และ (2) หากผู้ใช้ที่ได้รับอนุญาตให้ของตอบแทนที่มีมูลค่า เงินหรืออย่างอื่น แก่ผู้ประมวลผลข้อมูล การให้ของตอบแทนที่มีค่า เงินหรืออย่างอื่นเป็นไปเพื่อการใช้บริการการประมวลผลและไม่ใช่สำหรับการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล ผู้ประมวลผลข้อมูลจะต้องไม่เก็บรักษา ใช้ เปิดเผย หรือขายข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อวัตถุประสงค์อื่นนอกเหนือจากวัตถุประสงค์เฉพาะในการดำเนินการบริการประมวลผล หรือตามที่กฎหมายหรือ EULA อนุญาต เพื่อหลีกเลี่ยงข้อสงสัย ผู้ประมวลผลข้อมูลจะต้องไม่ขายข้อมูลส่วนบุคคลหรือมอบหมายหรืออนุญาตให้ผู้ประมวลผลข้อมูล ช่วงดำเนินการเช่นเดียวกัน เว้นแต่จะได้รับอนุญาตเป็นอย่างอื่นโดย EULA หรือกฎหมายที่บังคับใช้

## ตารางที่ 2 - มาตรการรักษาความปลอดภัยที่ดำเนินการโดยผู้ประมวลผลข้อมูล

### 1. การควบคุมการเข้าออกอาคารและอุปกรณ์

ผู้ประมวลผลข้อมูลจะใช้มาตรการทางเทคนิคและทางการจัดการเพื่อควบคุมการเข้าถึงสถานที่และสิ่งอำนวยความสะดวก โดยเฉพาะอย่างยิ่งเพื่อตรวจสอบการอนุญาตเพื่อให้แน่ใจว่ามีการป้องกันการเข้าถึงโดยไม่ได้รับอนุญาต

โดยเฉพาะ:

- ระบบควบคุมการเข้าถึง
- เครื่องอ่านบัตรประจำตัว บัตรแม่เหล็ก บัตรชิปการ์ด
- การออกกุญแจ
- การล็อกประตู
- เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย ropic
- อุปกรณ์ในการเฝ้าระวัง
- ระบบสัญญาณกันขโมย วิดีโอ/กล้องวงจรปิด

### 2. การควบคุมการเข้าถึงระบบ

ผู้ประมวลผลข้อมูลจะใช้มาตรการทางเทคนิค (ความปลอดภัย ID/รหัสผ่าน) และทางการจัดการสำหรับการระบุตัวตนผู้ใช้และการตรวจสอบสิทธิ์ เพื่อป้องกันการเข้าถึงระบบไอทีโดยไม่ได้รับอนุญาต

โดยเฉพาะ:

- ขั้นตอนรหัสผ่าน (รวมถึงอักขระพิเศษ ความยาวขั้นต่ำ การเปลี่ยนรหัสผ่าน)
- การบล็อกอัตโนมัติ (เช่น รหัสผ่านหรือหมดเวลา)
- การเข้ารหัสข้อมูล รวมทั้งแบบถอดได้และแบบพกพา

### 3. การควบคุมการเข้าถึงข้อมูลแบบตรรกะ

ผู้ประมวลผลข้อมูลจะตรวจสอบให้แน่ใจว่ากิจกรรมในระบบไอทีที่ไม่ครอบคลุมโดยสิทธิ์การเข้าถึงที่จัดสรรไว้จะถูกป้องกันโดยใช้คำจำกัดความตามข้อกำหนดของรูปแบบการอนุญาตและสิทธิ์การเข้าถึง และการตรวจสอบและการบันทึกการเข้าถึง

โดยเฉพาะ:

- สิทธิ์การเข้าถึงตามบทบาท (โปรไฟล์ บทบาท ธุรกรรม และอ็อบเจกต์)
- การใช้โซลูชันการจัดการบัญชีที่มีสิทธิ์พิเศษทางการค้าเพื่ออำนวยความสะดวกในการตรวจสอบความปลอดภัยของบัญชีผู้ดูแลระบบกับระบบเพื่อการบำรุงรักษาหรือเพื่อวัตถุประสงค์ในการดูแลระบบอื่นๆ
- รายงานอัตโนมัติที่มีการตรวจสอบและติดตามกิจกรรมที่ผิดปกติหรือน่าสงสัยเป็นประจำ
- การเข้าถึง โดยใช้รูปแบบสิทธิ์พิเศษน้อยที่สุดเพื่ออนุญาตการเข้าถึงระบบและ/หรือข้อมูลตามความต้องการเท่านั้น

### 4. การควบคุมการเปิดเผยและการปกป้องข้อมูล

ผู้ประมวลผลข้อมูลจะควบคุมการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลโดยผสมผสานมาตรการในการขนส่ง ส่ง และสื่อสารหรือจัดเก็บข้อมูลบนสื่อข้อมูล (ด้วยตนเองหรือทางอิเล็กทรอนิกส์) และสำหรับการตรวจสอบในภายหลังผ่านการถ่ายโอนทางอิเล็กทรอนิกส์ การถ่ายโอนข้อมูล และการควบคุมการส่งผ่าน

โดยเฉพาะ:

- การเข้ารหัส/การสร้างอุโมงค์
- ลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์
- การบันทึกและการตรวจสอบเหตุการณ์ความปลอดภัยและการแจ้งเตือนอย่างต่อเนื่อง
- ความปลอดภัยในการขนส่งเพื่อเข้ารหัสข้อมูลระหว่างการส่ง
- การเข้ารหัสข้อมูลขณะจัดเก็บ
- การเปลี่ยนกุญแจเข้ารหัสเป็นประจำ
- การจำกัดการเข้าถึงกุญแจเข้ารหัสสำหรับบุคคลบางคน
- เปิดใช้งานความซับซ้อนของรหัสผ่านด้วยการตรวจสอบสิทธิ์สองปัจจัยที่จำเป็นสำหรับเซสชันการเข้าถึงระยะไกลทั้งหมด

### 5. การควบคุมอินพุต

ผู้ประมวลผลข้อมูลจะเก็บรักษาเอกสารทั้งหมดของการจัดการข้อมูลและจะต้องมีการบำรุงรักษา รวมถึงมาตรการสำหรับการตรวจสอบในภายหลังว่าข้อมูลถูกป้อน เปลี่ยนแปลงหรือนำออก (ลบ) และโดยใคร:

โดยเฉพาะ:

- ระบบบันทึกและรายงาน



## 6. การควบคุมงาน

ผู้ประมวลผลข้อมูลจะประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลตามคำสั่งของผู้ควบคุมข้อมูลและยอมรับมาตรการ (ทางเทคนิค/ทางการจัดการ) เพื่อแยกความรับผิดชอบระหว่างผู้ควบคุมข้อมูลและผู้ประมวลผลข้อมูล: โดยเฉพาะ:

- ถ้อยคำที่ชัดเจนของสัญญา
- การว่าจ้างอย่างเป็นทางการ (แบบคำขอ)
- เกณฑ์ในการเลือกผู้ประมวลผลข้อมูล
- การตรวจสอบการปฏิบัติตามสัญญา

## 7. การควบคุมความพร้อมใช้งาน

ผู้ประมวลผลข้อมูลจะทำให้แน่ใจว่าข้อมูลจะได้รับการปกป้องจากการทำลายหรือการสูญเสียดังกล่าวไม่ได้ตั้งใจหรือโดยประสงคร้ายโดยใช้มาตรการเพื่อรับรองความปลอดภัยทางกายภาพและเชิงตรรกะของข้อมูล

โดยเฉพาะ:

- ขั้นตอนการสำรองข้อมูล
- มิเรอร์ของฮาร์ดดิสก์เช่น เทคโนโลยี RAID
- เครื่องสำรองไฟ (UPS)
- ที่เก็บข้อมูลระยะไกลหรือบนดิสก์ที่จำลองแบบไปยังศูนย์ข้อมูลสำรอง
- ซอฟต์แวร์ป้องกันไวรัสและ/หรือป้องกันมัลแวร์ที่ได้รับการอัปเดตเป็นประจำ และระบบไฟร์วอลล์ที่รับรู้แอปพลิเคชันที่กำหนดค่าด้วยคำสั่งปฏิเสศที่เป็นค่าเริ่มต้น อนุญาตเฉพาะการรับส่งข้อมูลที่ได้รับอนุญาตอย่างชัดเจนเพื่อวัตถุประสงค์ทางธุรกิจ
- แผนความต่อเนื่องทางธุรกิจและการกู้คืนจากภัยพิบัติ

## 8. การควบคุมการแยกส่วน

ผู้ประมวลผลข้อมูลจะพยายามทำให้แน่ใจว่าข้อมูลที่เก็บรวบรวมเพื่อวัตถุประสงค์ที่แตกต่างกันจะได้รับการประมวลผลแยกจากกัน และไม่รวมกับข้อมูลลูกค้าอื่นๆ โดยใช้มาตรการเฉพาะเพื่อจัดเตรียมสำหรับการประมวลผลแยกกัน (การจัดเก็บ การแก้ไข การลบ การส่งผ่าน) ข้อมูลสำหรับวัตถุประสงค์ที่แตกต่างกัน:

โดยเฉพาะ:

- แนวคิด "ลูกค้าภายใน" / ข้อจำกัดการใช้งาน
- การแยกฟังก์ชัน (การผลิต/การทดสอบ)